



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๑๕๗๖

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายจำเนียร ยศราช ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดำเนินการตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัคร โดยได้แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี เพื่อประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ที่คณะกรรมการสรรหา กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น

เนื่องจากกระบวนการได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นเรื่องที่สำคัญของประชาคมแม่โจ้ ประกอบกับเป็นการใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นครั้งแรก ซึ่งวิธีการสรรหามีความแตกต่างจากเดิม โดยได้เน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งจากผู้นักปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้กับคณะกรรมการสรรหา และเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากตามกระบวนการสรรหา อาจจะต้องขอความอนุเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับฯ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหา จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ รับทราบ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรพิจารณาเพิ่มเติมกลุ่มชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมให้ความคิดเห็น ในวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชพร ติริโกตาทิจ) นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ติริโกตาทิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ